
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2566 

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม      ต าแหน่ง   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา   อธิการบดี ประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง  รองอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี   รองอธิการบดี 
4. นางศรีกุล  นันทะชมภู     นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
5. นางวราภรณ์  ฟูกุล     ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 
6. นางกัณณิกา  ข้ามสี่     ผู้อ านวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
7. นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
8. นางสาวนีร  เรียนกุนา     ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายประศาสน์  ก้องสมุทร    ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 
10. นางประทุมทิพย์  ดวงดีทวีรัตน์   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
11. นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์    ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล 
12. นายธีระชัย  ตันเรืองพร     ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
13. นายธนภัทร  ปัญญาวงศ์     ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
14. นางพัชรี  ค ารินทร์     ผู้อ านวยการกองกลาง   
15. นางสาวจงรักษ์  บัวลอย    ผู้อ านวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 
16. นางสาวประภาพรรณ  เทียมถวิล   หัวหน้างานอ านวยการ  

     แทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
17.  นางโสภา  สุทธิยุทธ์     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
18.  นางสาวบงกชชนก  เมธีวุฒิวงศ์   หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร 
19.  นายเสริมศักดิ์  ไชยทา    นิติกรช านาญการพิเศษ 

       รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
20.  นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชุม  เลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ   หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 
      
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายวรุณสิริ  สุจินดา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์  
      และติดตามประเมินผล กองแผนงาน 
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เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 
1. นางสาวกิริยา  ทิพย์โอสถ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางธัญทิวา  เผ่าต๊ะใจ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
       ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือผลการด าเนนิงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ ได้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือหารือผลการด าเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น  5  อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

ส าหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2564 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) โดยได้รับการอนุมัติกรอบวงเงิน
ด าเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

• โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (88.7 ล้านบาท) 

• โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2565 (11 ล้านบาท) 

• โครงการการยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมเพ่ือเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมเกษตร และอาหารขั้นสูง (6 ล้านบาท) 

 

การด าเนินงานดังกล่าวได้สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีให้สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์เพ่ือสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมบทบาท
ความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นการ
เรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการท างาน ซึ่งล้วนเป็นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ในระดับนานาชาติ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมและศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ผลิตก าลังคนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพ่ือตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) พัฒนาและ
ยกระดับผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษา บัณฑิตผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อัจฉริยะ สร้างเครือข่ายในการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ สามารถยกระดับและเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ/SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒. การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับนักศึกษาใหม่  
   ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 ส าหรับจ านวนนักศึกษาในปีนี้     

มีจ านวนประมาณ ๖,๔๒๙ คน ระดับปริญญาโท-เอก จ านวน ๒๓๒ คน ซึ่งในระดับปริญญาโท-เอก ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และอาจประกาศรับเพ่ิมเติมในภาคการศึกษาที่ ๒ และขณะนี้ นักศึกษาใหม่ได้รายงานตัวและ
เข้าหอพักเรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือหอพักและร้านอาหารไม่เพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักศึกษาที่มากข้ึน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการอนุญาตให้ food truck มาให้บริการในจุดต่าง ๆ 
เพ่ิมเติม เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมในการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไป อาหารจึงต้องมีหลากหลาย ไม่เฉพาะ
อาหารหลัก ซึ่งในปัจจุบันการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ไม่เท่ากัน จึงต้องมีการทบทวนและหารือเรื่องดังกล่าวร่วมกัน 
นอกจากนั้น นักศึกษายังได้แจ้งปัญหาในเรื่องอินเทอร์เน็ต และการใช้น้ าในหอพักนักศึกษา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการหาวิธีการแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป  

3. ตรวจสอบการลักลอบจ าหน่ายท่อน้ าที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
      ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ว่าพบท่อน้ าที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
วางจ าหน่ายในร้านจ าหน่ายของเก่า นั้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมควรติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า                 
มีการน าออกไปจ าหน่ายได้อย่างไร จัดท าเกินจ านวน ไม่ได้คุณภาพ หรือตรวจนับไม่ครบถ้วน และรายงานผลให้
อธิการบดีทราบ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ   
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย 
      ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖6 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง / รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงาน 
 

   ๓.๑ ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 

  -ไม่มี- 
 

   ๓.2 การด าเนินงานส านักงานสีเขยีว ส านักงานมหาวิทยาลัย   
 

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รายงานการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ส านักงานมหาวิทยาลัย และโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU Big Cleaning Day ส านักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 2566 
- การประชุมคณะกรรมการส านักงานสีเขียว (Green Office) หมวด 1-6 

ตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีเสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการผลักดันเรื่องการใช้พลังงานทดแทน และวางแผนการใช้พลังงาน

ทดแทนในอนาคต ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันดูแล และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยอาจก าหนดนโยบาย
ในการลดการใช้พลังงาน เช่น การปิดไฟในช่วงพักกลางวัน เป็นต้น 

2. ควรมีการรายงานผลการใช้ไฟฟ้า การลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า เพ่ือเน้นย้ ามาตรการการลดการใช้
พลังงาน  

3. ควรรณรงค์การลดการใช้พลาสติกและโฟม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดนโยบายให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้น เช่น จานชามจากใบไม้ ควรผลักดันให้ทุกหน่วนยงานมีการใช้มากขึ้น   

4. ส านักงานมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท าโครงการที่ผลักดันเรื่องการลดพลังงานที่สร้างความ   
ท้าทาย โดยเชิญชวนให้คณะร่วมแข่งขันและด าเนินการตามโครงการ 

 

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม        
น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

   ๓.3 ด้านแผนปฏิบัติงานส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2566  
  

๑) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส านักงานมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
 

ตามที่คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2565 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหน่วยงาน
ภายในส านักงานมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวรอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กองแผนงานจึงจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานฯ เสนอที่ประชุม สนม. ฟอรั่ม ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งที่ประชุม
ได้รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยควรเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยเป็น

ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลจากหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย แต่ส านักงานมหาวิทยาลัยได้ รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานหลักเนื่องจากมีส่วนในการจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และแกนต์ชาร์จ ดังนั้น ในอนาคตอาจเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า ควรมอบให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมรายงานและสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอสภามหาวิทยาลัย  

ส าหรับในส่วนของส านักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั้งในด้านงบประมาณ 
บุคลากร และการจัดหารายได้ ซึ่งในปีต่อไปอาจก าหนดตัวชี้วัดให้เข้มข้นข้ึน  

๑.๗ จ านวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม  
ปัจจุบันครบตามเป้าหมายแล้ว แต่คะแนนยังไม่ถึงระดับ ๕ ดังนั้น หากพิจารณาแล้วว่าจะผลักดัน

เรื่องการจัดท ารถกระทง แต่ประสบปัญหาด้านกระบวนการท างาน และบุคลากรปฏิบัติงาน นั้น กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ ควรพิจารณาในภาพรวมและบูรณาการร่วมกัน    
ระหว่างคณะ  
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  ๑.๙ ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap  
  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรควรแจ้งให้ทุกหน่วยงาน เพ่ือขอความร่วมมือให้บุคลากรกรอกข้อมูลในระบบ

ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
1.10 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA) 

  ITA มีเกณฑ์ได้รับคะแนนเพ่ิม เนื่องจากได้แก้ไขให้สามารถดูเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว และ
อุทรณ์เรื่องไปยังคณะกรรมการแล้ว หากผลการประเมินประกาศเม่ือใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการและกระบวนการท างานที่มีสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

๓. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง  
๓.๑ จ านวนระบบสารนเทศที่ได้รับการพัฒนาใหม่ และน าไปใช้งาน 

ควรน าเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส านักงานมหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากยังพบข้อผิดพลาดในการจัดท าหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือลดข้อผิดพลาด
และอ านวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว รวมถึงลดระยะเวลาในการตรวจสอบแก้ไข และเสนอเอกสาร จึงขอให้บรรจุ
เรื่องการท าแพลตฟอร์มเอกสารทางราชการอีกระบบหนึ่ง  

 

ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ขณะนี้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น และได้เชิญชวนให้ทุกมหาวิทยาลัย     
เข้าใช้งาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการสมัครเข้าใช้งานไปแล้ว คาดว่าจะสามารถลดความผิดพลาดในการจัดท า
เอกสารได้ โดยกองเทคโนโลยีดิจิทัลก าลังศึกษาวิธีการใช้งาน และจะเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและน าไปใช้
ต่อไป หลังจากได้ใช้งานแล้วจะประเมินผลว่าสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ ประกอบกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล
ก าลังพัฒนาระบบ single data base ซึ่งเปน็เรื่องที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญเช่นกัน 

 

๔. มีระบบการเงินและการบริหารงบประมาณที่มีสมรรถนะสูง   
ผู้อ านวยการกองคลังแจ้งว่า คณะกรรมการการเงินได้ก าหนดประชุม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม 

2566 เพ่ือพิจารณาการจัดท ากลยุทธ์ทางการเงินในเรื่องการเบิกจ่าย ควบคุมระบบการเงินและการบริหาร
งบประมาณ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๕. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
5.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแผนแม่บท Green University ของมหาวิทยาลัย 
      อยู่ระหว่างการจัดท าร่าง ผังแม่บท มีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นการจัดท าแผน และหาก         

จะให้ถึงเป้าหมายคือระดับ ๕ คือต้องมีร่างผังแม่บท Green University ซึ่งจะขอข้อมูลจากกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

5.2 ร้อยละของการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของกลุ่มอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  
      เนื่องจากในปี 2567 คาดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ ๖๗ ล้านบาท จึงเห็นว่าควร

เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางและวิธีการบริหารจัดการเบื้องต้น ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน
พบว่าบางมหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานคณะ/ส านัก รับผิดชอบค่าไฟฟ้าของหน่วยงานเอง ดังนั้น อาจเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบค่าไฟฟ้าของหน่วยงาน โดยให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารจัดการ
ด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการจ่ายค่าไฟฟ้าในอนาคต  
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ประเด็นที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจ  
 6. มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจ 
     6.1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ  

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดท าแบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานมากขึ้น ซึ่งบางหน่วยงานมีหัวข้อในการประเมิน
เพียงข้อเดียวและไม่มีส่วนของการให้ข้อเสนอแนะ จะน าไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างไร ดังนั้น หน่วยงานควร
ตระหนักถึงสิ่งที่จะน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

  ในการนี้ กองแผนงานได้ปรับข้อมูลตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม เรี ยบร้อยแล้ว       
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 
๑. ตามข้อเสนอแนะจาก สนม.ฟอรั่ม ในตัวชี้วัดที่ 1.1 ส านักงานมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน       

ที่มีภารกิจทั้งในด้านการเงิน ทรัพย์สิน และการพัฒนาบุคลากร ดังนั้น จึงเป็นภารกิจของส านักงานมหาวิทยาลัย      
ในการด าเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย รวบรวม และรายงานผลการด าเนิน
โครงการในภาพรวมส านักงานมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย หากจะให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวม               
ต้องพิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้าง การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ซึ่งในวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2566           
สภามหาวิทยาลัยจะได้จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2566 เรื่อง
การด าเนินการตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย ในด้านทรัพย์สินและการเงิน และด้าน 
Digital Transform เพ่ือผลักดันเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายเงินรายได้ให้ทุกหน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ร้อยละ 10 
เป็นค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางมหาวิทยาลัย หากพิจารณาแล้วว่าไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในภาพรวม       
ควรรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา อาจเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดนโยบายให้หน่วยงานจัดสรร
เงินรายได้เป็นค่าสาธารณูปโภคฯ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 เพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ 

 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ตามท่ีเสนอ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดใดที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ให้พิจารณาทบทวนวิธีการขับเคลื่อนผลักดันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป และหากตัวชี้วัดใดที่ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และให้กองแผนงานปรับจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานฯ รอบ 9 เดือน แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป 

 

3.4  ด้านการประกันคุณภาพ  

ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบการจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการชี้แจงคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 

2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Co-working space อาคารเรียนรวม 70 ปี  
๒. โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 10 

กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 
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จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้รับผิดชอบในการจัดท า SAR เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     

๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบพันธกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรับผิดชอบด้านการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติในวันส าคัญของราชวงศ์จักรี ในการนี้ เพ่ือให้
การเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองส่งเสริมฯ จึงจัดท าแผนการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เสนอที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
และที่ประชุมมีความเห็นว่าแต่ละกองมีบริบทการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน บางหน่วยงานเป็นงานบริการที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลานั้นได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้กองส่งเสริมฯ แจ้งเวียนการจัดกิจกรรมและขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัยเป็นครั้ง ๆ ไป ในการนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้แจ้งก าหนดการจัด
กิจกรรมในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

๑. วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2566 และ พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

๒. วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 พิธีไหว้ครู ประจ าปี 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬา
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

๓. วันศุกร์ที่  11 สิงหาคม 2566  พิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา            
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตามรายละเอียดก าหนดการที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบก าหนดการจัดกิจกรรมตามที่เสนอ และขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม            
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา         
 

4.1 พิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการจัดฝึกอบรมของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  

 

ตามที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมทั้งได้โอนงบประมาณที่เหลือจากการด าเนินงานคืนส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบส ารองมหาวิทยาลัย ในวงเงิน 
112,336 บาท ทั้งนี้ พบว่ามีเงินส่วนต่างคงเหลือจากรายรับจริง-จ่ายจริง จ านวน 62,066 บาท กองบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล ประสงค์ขอน าเงินส่วนต่างดังกล่าวมาตั้งเป็นเงินรายได้ของส่วนงาน ในการนี้ กองบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณา ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้จัดสรรไว้เป็นเงินร ายได้
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาจัดสรรเป็นเงินรายได้ให้กับส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก็ต่อเมื่อมีการ
จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายกองคลังเป็นผู้ด าเนินการจัดท าร่าง
ระเบียบฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาไปแล้ว ซึ่งที่ประชุมให้ปรับแก้ไขในส่วนของ
การจัดสรรรายได้ ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น 

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ขอหารือระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม           
พ.ศ. 2556 กับกองคลัง ว่าระเบียบฯ ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการ      
จัดโครงการฝึกอบรม น าเข้าเป็นเงินรายได้ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัยได้หรือไม่          
ซึ่งได้รับการให้ข้อมูลจากกองคลังว่าระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นยังมีผลใช้บังคับ กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้ขอ
ทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/2566 อีกครั้งหนึ่ง 

3. คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้พิจารณาข้อกฎหมายตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัด
ฝึกอบรม พ.ศ. 2556 พบว่า หน่วยงานที่ระบุไว้ในระเบียบ ข้อ 8 หมายถึง “คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออีกอย่าง
หนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” ซึ่งหน่วยงานที่ระบุไว้หมายถึง “ส านักงานมหาวิทยาลัย” โดยกองบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการจัดฝึกอบรม
ไว้เป็นเงินรายได้ส่วนกลางส านักงานมหาวิทยาลัย และให้กองแผนงานเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย
พิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย     
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 
1. ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเก็บ การจัดสรรเงิน และการจ่ายเงินรายได้จาก

การให้บริการและรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต พ.ศ. 2563 โดยระเบียบดังกล่าวมีการจัดสรรรายรับเป็นสัดส่วน
ชัดเจน ดังนั้น ควรด าเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยให้พิจารณาถึงการจัดสรรรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ส านักงานมหาวิทยาลัย (เงินสะสมส านักงานมหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ ในอนาคตควรพิจารณาถึงการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุนเงินชดเชยสะสม ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพ่ือรองรับค่า ใช้จ่ายด้านบุคลากรของส านักงาน
มหาวิทยาลัยด้วย 

2. หากกองบริหารทรัพยากรบุคคลประสงค์จะใช้เงินรายได้ดังกล่าว ให้จัดท าโครงการเสนอ
คณะกรรมการ สนม.ฟอรั่ม และคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. ให้ด าเนินการจัดสรรรายได้ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลตามจ านวน 62,066 บาท (หกหมื่น

สองพันหกสิบหกบาทถ้วน) โดยให้ฝากไว้ที่เงินสะสมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
2. ให้กองคลังน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย         

การจัดเก็บค่าบริการและการจ าหน่ายสินค้าของส านักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง        
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา 
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4.2 พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

แทนต าแหน่งที่ว่าง  
 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         
แทนต าแหน่งที่ว่าง ได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ๑ รายชื่อ โดยด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560 นั้น 

 

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยก าหนดให้ 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย (๒) อธิการบดี (๓) สภาพนักงาน (๔) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย          
(๕) สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (๖) สภาวิชาการ (๗) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (๘) ส านักงานมหาวิทยาลัย และ          
(๙) คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ได้ไม่เกิน 1 รายชื่อ ทั้งนี้ การเสนอรายชื่อ
จากส่วนงาน/คณะกรรมการ ต้องด าเนินการโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (ถ้ามี) แล้วแต่
กรณี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ “ไม่ประสงค์เสนอรายชื่อ” ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผลการพิจารณาไปยังกองเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยให้ทันตามก าหนดเวลาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 ๕.1  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

ตามแผนก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 7/๒๕๖6 เป็นวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566            
เวลา 09.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.30 น. 
 
 
 
 
 

(นางลัดดาวรรณ  บ ารุงกาญจน์) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชุม 

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางศรีกุล  นันทะชมภู) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


